

ชาวระยองรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ คืนความสดใสชายหาด

นายสยามพร ลิ้มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่าชาวระยองจะร่วมกันทำกิจกรรมฟื้นฟู และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองระยอง ตามโครงการ “รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ คืนความสดใสชายหาดระยอง” หรือ Big Cleaning Day ขึ้นประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายน – ต้นเดือนกรกฎาคมนี้

สาเหตุที่ทุกภาคส่วนของระยองร่วมจัดโครงการนี้ขึ้น เนื่องจากเห็นว่าระยองมีชายฝั่งทะเล ที่ทอดยาวนับ 100 กิโลเมตร และมีชายหาดที่สวยงามหลายแห่งตั้งแต่อำเภอบ้านฉาง – อำเภอเมือง – อำเภอแกลง มีถนนเลียบริมชายหาดให้ชมบรรยากาศที่หลากหลาย ถ้าชอบชายหาดที่บรรยากาศดีคึกคักและคลาคล้ำไปด้วย นักท่องเที่ยวก็ต้องหาดแม่รำพึง หาดสวนสน หาดแม่พิมพ์ แต่ถ้าชอบชายหาดใกล้เมืองที่เงียบสงบก็มีหาดพุน หาดปลา หาดน้ำริน ส่วนหาดแสงจันทร์ หาดแหลมเจริญ หาดทรายทอง มีบรรยากาศชายทะเลที่แทรกสลับด้วย วิถีชุมชนชาวประมง นอกจากนี้เกาะเสม็ดซึ่งถือว่าเป็นเกาะที่สวยงามที่สุดในอ่าวไทย ก็มีชายหาดต่าง ๆ หลากหลายบรรยากาศรอบล้อมรอบเกาะ เช่น หาดทรายแก้ว อ่าวไผ่ อ่าววงเดือน อ่าวกิว อ่าวพร้าว เป็นความงามดงามที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเกาะเสม็ด คือ “เกาะแก้วพิสดาร” ที่ท่านกวีเอกสุนทรภู่บรรยายไว้ในวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี

อย่างไรก็ตามหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่บางจุดของชายหาดต่าง ๆ เริ่มมีปัญหาความไม่สะอาด เนื่องจากมีการทิ้งขยะและการสะสมของสิ่งสกปรกต่าง ๆ ทำให้ไม่เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

โครงการ “รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ คืนความสดใสชายหาดระยอง” จะเป็นการรณรงค์ ให้ประชาชนชาวระยองโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในบริเวณชายหาดต่าง ๆ ได้ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดที่มีปัญหา ความไม่สะอาดพร้อมกันในวันที่กำหนด และในจุดที่เป็นเป้าหมายของโครงการโดยคาดว่าจะมีประชาชน อาสาสมัคร และเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมนับหมื่นคน

นอกจากนั้น ในวันเดียวกัน จะมีการขนขยะจากเกาะเสม็ดจากจุดกองรวมบนเกาะ ซึ่งมีปริมาณสะสมมานานนับสิบปีขนลงเรือเพื่อนำไปทำลายบนพื้นที่บก ซึ่งจะทำให้ปริมาณขยะบนเกาะเสม็ด ลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนในระยะยาว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่าจะต้องมีแผนการดูแลชายหาดต่าง ๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและอุทยาน เช่น การเพิ่มจำนวนถังขยะ การจัดหา อาสาสมัครดูแลชายหาด การบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่กระทำความผิดรวมทั้งการจัดทำแผนจัดระเบียบความสวยงาม ของชายหาดโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมั่นใจว่าการฟื้นฟูความสะอาด ของชายหาดเมืองระยองจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ชายหาดเมืองระยอง เพิ่มมากขึ้นในฤดูกาลท่องเที่ยวหน้า